

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทอาจได้รับจากท่านหรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง อายุ หรือข้อมูลบนเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้ระบุตัวตน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลหลักฐานการถือหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือการบันทึกทั้งภาพและเสียงภายในการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตน อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิด บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียน การตรวจสอบและประมวลผลการออกเสียงลงมติ การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุม การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

- หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร เป็นต้น
- บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในคำบอกกล่าวฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้อายุความหรือระยะเวลาตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง การขอรับสำเนา การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย การขอให้ลบทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.wha-group.com> และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ dpo.office@wha-group.com